

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒	๑. ๒๕-๒๖ ก.พ.นี้ อย่าพลาด!! งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชต้นกล้าพริกพันธุ์ดี "บางช้าง" พรี	เว็บไซต์สยามรัฐ
งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒	๒. กสท. เปิดอัมพวา ชวนเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ พร้อมแจกพริกบางช้าง	ไทยรัฐออนไลน์
อบรมหลักสูตรแมลงพารวย	๓. กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม เกษตรกรแห่งสมัครหลักสูตร “แมลงพารวย” ยอดผู้สนใจทะลุ ๒,๕๐๐ ราย พร้อมเริ่มเรียนวันแรก ๗ มีนาคม นี้	Thailand Plus Online
อบรมหลักสูตรแมลงพารวย	๔. กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม เกษตรกรแห่งสมัครหลักสูตร “แมลงพารวย” ยอดผู้สนใจทะลุ ๒,๕๐๐ รายพร้อมเริ่มเรียนวันแรก ๗ มีนาคม นี้	เว็บไซต์เรื่องเล่า ข่าวเกษตร
อบรมหลักสูตรแมลงพารวย	๕. กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม เกษตรกรแห่งสมัครหลักสูตร “แมลงพารวย” ยอดผู้สนใจทะลุ ๒,๕๐๐ ราย พร้อมเริ่มเรียนวันแรก ๗ มีนาคม นี้	เว็บไซต์ ส.ธ. นี วิ ท ยุ กระจายเสียงเพื่อการเกษตร

25-26 ก.พ.นี้ อย่าพลาด!! งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รั้งต้นกล้าพริกพันธุ์ดี "บางช้าง" ฟรี

📷 ทีวี 📺 ทีวี 📺 ทีวี

👤 สยามรัฐออนไลน์ 🕒 18 กุมภาพันธ์ 2566 09:11 น. 📍 เกษตร



เชิญเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรั้งต้นกล้าพริกพันธุ์ดี "บางช้าง" ฟรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโดยศิลปินกรมศิลปากร อาทิ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนหุงน้ำทิพย์ การรำอาเศียรวาท การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขึ้นเรือนขุนช้าง-พานางวันทองหนี โดยยุวศิลปิน การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าOTOP และของฝากจากจังหวัดสมุทรสงคราม ร้านของราชสกุลในรัชกาลที่ 2 ร้านภัทรพัฒน์ และร้านของที่ระลึกของมูลนิธิ ร.2

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการด้านการเกษตร ภายในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

1) สีสันจากพรรณไม้ เป็นการจัดแสดงพืชในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ย้อมสีผ้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะใช้ส่วนประกอบของพืช เช่น เปลือกต้น เปลือกผล ผล ใบ เนื้อไม้ เป็นต้น ในนิทรรศการประกอบด้วย การสาธิตการย้อมสีผ้าจากใบลิ้นจี่ โดยเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และการจัดแสดงพืชที่ใช่ย้อมสีได้ จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ ใบลิ้นจี่ ใบมะม่วง เปลือกผลตะขุน ใบหูกวาง ใบและลำต้นหอม ใบคราม เนื้อไม้ฝาง ผลและเมล็ดคําแสด ใบเพกา ใบยูคา เปลือกมะพร้าว เนื้อไม้ประดู่ เปลือกลำพู เปลือกมะเดื่อ และเปลือกมะขามแป นอกจากนี้ มีการนำผลิตภัณฑ์จากการย้อมสีจากพืชมาแสดง เช่น หมวก ผ้าพันคอ กระเป๋าผ้า เป็นต้น

2) 5 พืชอัตลักษณ์เศรษฐกิจ จัดแสดงพืช 5 ชนิด ที่เป็นอัตลักษณ์ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอขาวใหญ่ กล้วยน้ำว้า ฝรั่งกิมจู และมะม่วงอกร่อง ในนิทรรศการประกอบด้วย การจัดแสดงต้นและผลผลิตของพืชทั้ง 5 ชนิด อย่างสวยงาม

3) บางช้างพริกขาววัง จัดแสดงต้นพริกพันธุ์บางช้างที่ลักษณะพันธุ์ดี ตรงตามสายพันธุ์ และได้รับรางวัลจากการประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งพริกบางช้างเป็นพริกพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 อาหารขาววังจะใช้พริกบางช้างเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากมีกลิ่นหอม สีสวยสด และรสชาติเผ็ดไม่มากนัก กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญได้จัดการประกวดดังกล่าว และนำมาจัดแสดงเพื่อเป็นการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป

และ 4) ต้นกล้าพริกพันธุ์ดี สนับสนุนต้นกล้าพริกบางช้าง จำนวน 6,000 ต้น เป็นการสนับสนุนต้นกล้าพริกบางช้างพันธุ์ดี เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกไว้บริโภคในชีวิตประจำวันได้ และเป็นการขยายพื้นที่ปลูกเพื่ออนุรักษ์ไม่ให้พริกบางช้างสูญหายไป

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังมีการจัดประกวดด้านการเกษตร แบ่งเป็น 2 รายการ ได้แก่ 1) การปลูกพริกบางช้างในภาชนะ ภายใต้แนวคิด “นำพริกบางช้างกลับคืนถิ่น” โดยการคัดเลือกสายพันธุ์พริกบางช้างที่ดี ตรงตามลักษณะพันธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขยายผล และส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มีการปลูกพริกบางช้างในพื้นที่ และ 2) การประกวดพริกพื้นถิ่นอื่น ๆ ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้พริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นไม่สูญหายไป โดยพริกบางช้างและพริกพื้นถิ่นที่ชนะการประกวดจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการด้านการเกษตรในส่วนของบางช้างพริกขาววัง ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยตนเองได้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการจะดำเนินการตัดสินผลงานประกวด ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โทร 0-3221-1922 ในวันและเวลาราชการ



18 ก.พ. 2566 10:12 น.

ข่าว > กว๊านไทย > กลาง | ไทยรัฐออนไลน์

กสท. เปิดอัมพวา ชวนเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ พร้อมแจกพริกบางช้าง

สมุทรสงคราม เชิญเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๒๕-๒๖ ก.พ. นี้ พร้อมรับต้นกล้าพริกพันธุ์ดี "บางช้าง" ฟรี

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๖ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจ.สมุทรสงคราม กรมศิลปากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยานช ร.๒) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์โดยศิลปินกรมศิลปากร อาทิ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนหุงน้ำทิพย์ การรำอาเศียรวาท การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขึ้นเรือนขุนช้าง - พานางวันทองหนี โดยยุวศิลปิน การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP และของฝากจากจ.สมุทรสงคราม ร้านของราชสกุลในรัชกาลที่ ๒ ร้านภัทรพัฒน์ และร้านของที่ระลึกของมูลนิธิ ร.๒

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ในส่วนของกรมฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ ๑. สีสันจากพรรณไม้ เป็นการจัดแสดงพืชในจ.สมุทรสงครามและจังหวัดอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ย้อมสีผ้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะใช้ส่วนประกอบของพืช เช่น เปลือกต้น เปลือกผล ผล ใบ เนื้อไม้ เป็นต้น ในนิทรรศการประกอบด้วย

การสาธิตการย้อมสีผ้าจากใบลิ้นจี่ โดยเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และการจัดแสดงพืชที่ใช้ย้อมสีได้ จำนวน ๑๕ ชนิด ได้แก่ ใบลิ้นจี่ ใบมะม่วง เปลือกผลตะขุน ใบหูกวาง ใบและลำต้นหอม ใบคราม เนื้อไม้ฝาง ผลและเมล็ดค้ำแสด ใบเพกา ใบยูคา เปลือกมะพร้าว เนื้อไม้ประดู่ เปลือกลำพู เปลือกมะเตี๋ย และเปลือกมะขามแป นอกจากนี้ ยังนำผลิตภัณฑ์จากการย้อมสีจากพืชมาแสดง เช่น หมวก ผ้าพันคอ กระเป๋าผ้า เป็นต้น ๒. ๕ พืชอัตลักษณ์เศรษฐกิจ จัดแสดงพืช ๕ ชนิด ที่เป็นอัตลักษณ์ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจ.สมุทรสงคราม ได้แก่ มะพร้าว น้ำหอม ส้มโอขาวใหญ่ กล้วยน้ำว่า ฝรั่งกิมจู และมะม่วงอกร่อง ในนิทรรศการประกอบด้วยการจัดแสดงต้นและผลผลิตของพืชทั้ง ๕ ชนิด อย่างสวยงาม ๓. บางช้างพริกชาววัง จัดแสดงต้นพริกพันธุ์บางช้างที่ลักษณะพันธุ์ดี ตรงตามสายพันธุ์ และได้รับรางวัลจากการประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งพริกบางช้างเป็นพริกพันธุ์ท้องถิ่นของจ.สมุทรสงคราม ที่พบตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ อาหารชาววังจะใช้พริกบางช้างเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากมีกลิ่นหอม สีสวยสด และรสชาติเผ็ดไม่มากนัก กรมฯ นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป และ ๔. ต้นกล้าพริกพันธุ์ดี สนับสนุนต้นกล้าพริกบางช้าง จำนวน ๖,๐๐๐ ต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปปลูกไว้บริโภคในชีวิตประจำวัน และขยายพื้นที่ปลูกเพื่ออนุรักษ์ไม่ให้พริกบางช้างสูญหายไป

นอกจากนี้ กรมฯ ยังจัดประกวดด้านการเกษตร ๒ รายการ ได้แก่ ๑. การปลูกพริกบางช้างในภาชนะ ภายใต้แนวคิด “นำพริกบางช้างกลับคืนถิ่น” โดยการคัดเลือกสายพันธุ์พริกบางช้างที่ดี ตรงตามลักษณะพันธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขยายผล และส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มีการปลูกพริกบางช้างในพื้นที่ และ ๒. การประกวดพริกพื้นถิ่นอื่นๆ เพื่อไม่ให้พริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นสูญหายไป โดยพริกบางช้างและพริกพื้นถิ่นที่ชนะการประกวดจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการด้านการเกษตรในส่วนของบางช้างพริกชาววัง ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยตนเองได้ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จ.ราชบุรี ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และคณะกรรมการจะตัดสินผลงานประกวด ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. สนใจสอบถามได้ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จ.ราชบุรี โทร. ๐-๓๒๒๑-๑๙๒๒

กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม เกษตรกรแห่สมัครหลักสูตร “แมลงพารวย” ยอดผู้สนใจทะลุ 2,500 ราย พร้อมเริ่มเรียนวันแรก 7 มีนาคมนี้

18 กุมภาพันธ์ 2023 Thailandplus เกษตร - สิ่งแวดล้อม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ **ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้าไปส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรทางไกลหลักสูตรแมลงพารวยให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมให้เกษตรกรเรียนรู้ด้วยการรับฟังบทเรียนผ่านกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความถี่ A.M.1386 KHz. และทางเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า หลังจากเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรทางไกล หลักสูตรแมลงพารวยไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2566 มีเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจให้การตอบรับสมัครเข้าร่วมอย่างล้นหลาม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันปิดรับสมัครมากถึง 2,507 ราย โดยแบ่งเป็นผู้สมัครเข้าเรียนผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 90 ราย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จำนวน 30 ราย และสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,387 ราย โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์

www.am1386.com ในเมนู "โรงเรียนเกษตรทางไกล" ซึ่งจะมีระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากปรากฏรายชื่อให้กดยืนยันการเข้าเรียน พร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนบทเรียน จำนวน 10 บท และสามารถรับฟังเนื้อหาในบทเรียนแต่ละบทได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ความถี่ AM 1386 KHz. และวิทยุออนไลน์ www.am1386.com ทุกวันอังคาร เวลา 14.00-14.30 น. และจะออกอากาศซ้ำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.30 น. เมื่อเรียนจนครบหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน ระหว่างวันที่ 9-26 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจะถือว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรเป็นผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทางเว็บไซต์ www.am1386.com

นอกจากกิจกรรมบทเรียนผ่านรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรแล้ว ผู้เรียนที่สมัครผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจะได้ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน เพื่อฝึกปฏิบัติในพื้นที่ด้วย โดยผู้เรียนในพื้นที่อื่น ๆ สามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : AM 1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ [02 579 3927](tel:025793927) ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม เกษตรกรแห่สมัคร หลักสูตร“แมลงพารวย” ยอดผู้สนใจ ทะลุ 2,500 รายพร้อมเริ่มเรียนวันแรก 7 มีนาคม นี้

🕒 18 ก.พ. 2023 📁 ข่าวเกษตร, สไลด์



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้าไปส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรแมลงพารวยให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมให้เกษตรกรเรียนรู้ด้วยการรับฟังบทเรียนผ่านกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความถี่ A.M.1386 KHz. และทางเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า หลังจากเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตรแมลงพารวยไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2566 มีเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจให้การตอบรับสมัครเข้าร่วมอย่างล้นหลาม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันปิดรับสมัครมากถึง 2,507 ราย

โดยแบ่งเป็นผู้สมัครเข้าเรียนผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 90 ราย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จำนวน 30 ราย และสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,387 ราย

โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนู “โรงเรียนเกษตรทางไกล” ซึ่งจะมีระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากปรากฏรายชื่อให้กดยืนยันการเข้าเรียน พร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนบทเรียน จำนวน 10 บท และสามารถรับฟังเนื้อหาในบทเรียนแต่ละบทได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรความถี่ AM 1386 KHz. และวิทยุออนไลน์ www.am1386.com ทุกวันอังคาร เวลา 14.00-14.30 น. และจะออกอากาศซ้ำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.30 น.

เมื่อเรียนจนครบหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน ระหว่างวันที่ 9-26 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจะถือว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรเป็นผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทางเว็บไซต์ www.am1386.com

นอกจากกิจกรรมบทเรียนผ่านรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรแล้ว ผู้เรียนที่สมัครผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจะได้ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชนเพื่อฝึกปฏิบัติในพื้นที่ด้วย โดยผู้เรียนในพื้นที่อื่น ๆ สามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : AM 1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ [02 579 3927](tel:025793927) ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นี้



พารวย” ยอดผู้สนใจทะลุ 2,500 ราย พร้อมเริ่มเรียนวันแรก 7 มีนาคม นี้



เกษตรฯ ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เรียนรู้ในหลักสูตร "แมลงพารวย"

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้าไปส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรแมลงพารวยให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ผีงพันธุ์ ผีงโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมให้เกษตรกรเรียนรู้ด้วยการรับฟังบทเรียนผ่านกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความถี่ A.M.1386 KHz. และทางเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า หลังจากเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตรแมลงพารวยไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2566 มีเกษตรกรและผู้สนใจให้การตอบรับสมัครเข้าร่วมอย่างล้นหลาม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันปิดรับสมัครมากถึง 2,507 ราย โดยแบ่งเป็นผู้สมัครเข้าเรียนผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 90 ราย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จำนวน 30 ราย และสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,387 ราย โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนู “โรงเรียนเกษตรทางไกล” ซึ่งจะมีระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากปรากฏรายชื่อให้กดยืนยันการเข้าเรียน พร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนบทเรียน จำนวน 10 บท และสามารถรับฟังเนื้อหาในบทเรียนแต่ละบทได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ความถี่ AM 1386 KHz. และวิทยุออนไลน์ www.am1386.com ทุกวันอังคาร เวลา 14.00-14.30 น. และจะออกอากาศซ้ำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.30 น. เมื่อเรียนจนครบหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนระหว่างวันที่ 9-26 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจะถือว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรเป็นผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทางเว็บไซต์ www.am1386.com

นอกจากกิจกรรมบทเรียนผ่านรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรแล้ว ผู้เรียนที่สมัครผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจะได้ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน เพื่อฝึกปฏิบัติในพื้นที่ด้วย โดยผู้เรียนในพื้นที่อื่น ๆ สามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : AM 1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ [02 579 3927](tel:025793927) ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นี้